



# TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*

6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

**Date:** October 08, 2017

## LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Chúng ta bước vào tháng Mười, tháng Mân Côi, với ước nguyện cùng **liên kết lại những lời cầu nguyện, mọi nỗ lực hy sinh đóng góp của mọi người, từng cuộc sống của mọi giáo hữu còn sống hay qua đời** để làm nên một tràng chuỗi Mân Côi sống động dâng lên Chúa qua tay Đức Mẹ.

Chúng ta đã cầu nguyện nhiều và dâng những tràng hạt để cầu nguyện cho giáo xứ trong công cuộc xây dựng và phát triển. **Tôi cũng biết là nhiều giáo hữu đang mong mỗi ngôi thánh đường mới được sớm bắt đầu.** Nhiều cụ ông cụ bà cũng ao ước được thấy ngôi thánh đường mới trước khi nhắm mắt xuôi tay. **Thật cảm động khi tôi được chia sẻ tâm tình này.** Chắc chắn ngày khởi công ngôi thánh đường mới sẽ đến trong thời gian gần. Tôi cùng với hội đồng mục vụ và hội đồng tài chánh



đã họp và cũng đã chia sẻ tâm tình của tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em, và tìm mọi cách để xúc tiến chương trình tốt đẹp và ý nghĩa này. **Một vấn đề đặt ra là để xây dựng ngôi thánh đường mới, chúng ta phải có phòng học cho các em trong chương trình Giáo Lý - Việt Ngữ - Thiếu Nhi Thánh Thể, vì các phòng học hiện tại sẽ bị phá hủy hết. Do đó, việc xây dựng khu trường học biệt lập với khu vực xây nhà thờ cần phải xúc tiến sớm.** Hiện tại, giáo xứ đang làm việc với các kỹ sư để vẽ bản vẽ cho trường học dự tính sẽ ở khu vực toà nhà trung tâm huấn luyện của Wells Fargo Bank chúng ta mới tậu mãi. **Sau khi đã làm việc với kỹ sư nhiều ngày để đưa ra các mô hình, và xem xét giá cả thích hợp để giáo xứ còn có thể có một số tiền để khởi sự ngôi thánh đường mới, tôi đề nghị có một giải pháp dung hòa là giữ nguyên toà nhà cũ và mở rộng ra thêm để có đủ lớp học.** Tương lai khi nhà thờ và trung tâm mục vụ xây xong, thì có thêm một số lớp học nữa. Các mô hình và chi phí sẽ được trình bày cho toàn thể giáo xứ trong trước cuối năm nay. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em an tâm, cầu nguyện và tiếp tục đóng góp quỹ xây dựng.

**Để thể hiện sự liên đới giữa các thành viên trong gia đình giáo xứ, chúng ta sẽ làm cuốn niên giám có hình ảnh giáo hữu.** Vào các ngày cuối tuần Ban Chụp Hình sẽ phục vụ chụp hình các gia đình để đưa vào cuốn niên giám, và còn mở rộng cho việc chụp hình theo yêu cầu của cá nhân và gia đình với những phong màn rất đẹp và chuyên nghiệp để dùng cho các mùa lễ sắp đến hoặc để kỷ niệm. Dự tính chương trình chụp hình này vào thời gian gần đây để hoàn tất cho đầu năm tới. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em ghi danh ngày chụp tại bàn ghi danh chụp hình ở Hội Trường khi được thông báo. **Nếu ai có chuyên môn về chụp hình thì xin ghi danh giúp vào Ban Chụp Hình của giáo xứ.**

Trong nỗ lực liên kết những người thân và những người đã qua đời trong tình chia sẻ và cầu nguyện của giáo xứ, xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em gửi tên thánh và tên họ của các thân nhân đã qua đời từ trước đến nay. **Ngoài ra, giáo xứ sẽ có truyền thống mới: tổ chức một Nghi Thức Tưởng Niệm và Thánh Lễ Cầu Hồn cho những giáo hữu đã qua đời trong một năm vào ngày thứ Sáu tuần thứ hai trong tháng 11 hằng năm.** Trong Nghi Thức Tưởng Niệm sẽ có phần xướng tên, kèm theo hình ảnh (nếu có) và ngày sinh và qua đời của người quá cố. Những ai qua đời trong thời gian từ đầu tháng 11 năm trước cho đến cuối tháng 10 năm nay sẽ được đưa vào danh sách những người được nhớ đến trong Nghi Thức Tưởng Niệm. Năm

nay, Nghi Thức Tưởng Niệm và Thánh Lễ Cầu Hồn sẽ vào **thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017**. Sẽ có phần thấp nền cho người quá cố do đại diện của gia đình lên thực hiện tại bàn thờ tưởng niệm. Xin quý gia đình có người thân mất trong thời gian nêu trên vui lòng liên lạc và gửi tên thánh và tên họ, hình ảnh chân dung, cùng ngày sinh và ngày mất của người quá cố về địa chỉ [ngocbau@hotmail.com](mailto:ngocbau@hotmail.com).

**Cuối tuần này giáo xứ chung lời tạ ơn Chúa và chúc mừng cho Giáo Đoàn Mân Côi nhân dịp Lễ Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy của Giáo Đoàn.** Là một giáo đoàn có hơn 500 gia đình, Giáo Đoàn Mân Côi là một nhân tố tích cực trong việc xây dựng giáo xứ và tham gia tích cực trong mọi công tác và sinh hoạt. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, nguyện xin Chúa chúc lành cho Ông Chủ Tịch, Ban Đại Diện cùng các gia đình thành viên được luôn an vui, hăng say, phục vụ Chúa và tha nhân và đồng hành với giáo xứ trong tiến trình xây dựng và phát triển.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô,

  
*Lm Gioakim Đào Xuân Thành*

